



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. (๘๑) ๓๐๑๕ - ๓๐๑๗, ๓๐๓๔

ที่ อว ๖๗.๐๑/๒๐๐๖

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เวียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักงาน/โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ /ผู้อำนวยการกอง/ผู้จัดการสำนักพิมพ์/โรงพิมพ์/ศูนย์หนังสือ มธ./สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา/เลขานุการคณะ/สถาบัน/ประธานสภาอาจารย์/ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จึงขอจัดส่งประกาศมาให้ท่าน ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ ๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงฯ

๒. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ ๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงฯ

ฉะนั้น เพื่อให้คณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ของทุกส่วนงาน ได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ดังนี้

(๑) จัดส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงฯ ทาง E-mail ให้แก่คณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทุกคนของท่าน

สำหรับประกาศดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ จะจัดส่งให้แก่ส่วนงานจำนวนหนึ่ง มิได้จัดส่งให้คณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทุกคน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงขอได้กระจ่ายเอกสารดังกล่าวด้วย

(๒) นำประกาศและบัญชีรายชื่อดังกล่าวเผยแพร่ใน Website ของส่วนงาน

(๓) ติดประกาศตามบอร์ดต่าง ๆ ของส่วนงานของท่าน ทั้งบอร์ดส่วนกลาง และบอร์ดของส่วนงานย่อยภายในของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ฉบับที่ ๔
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหรือออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิหรือออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
หากรายชื่อของผู้มีสิทธิหรือออกเสียงเลือกตั้งตามข้อบังคับฯ และประกาศฉบับนี้ขาดหายไป ขอให้หักทวงได้ที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๒
มธ. ทำพระจันทร์ โทร. ๐๒ - ๖๑๓ - ๓๐๑๕ - ๓๐๑๗, ๓๐๓๔) และที่ E - mail : council.tu@gmail.com
ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ



หมายเหตุ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิหรือออกเสียงเลือกตั้งสามารถ Download ได้ที่หน้า website ของมหาวิทยาลัย
<https://tu.ac.th/councilcommittee-election> หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้